

ข่าวเช้าไทย
The Daily Thai News

หน้า ๓๕ ฉบับที่ ๙๓๐ วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๗

มติใหม่ในวงการน้ำมันเชื้อเพลิง

'ประทีป'



วิกฤตการณ์น้ำมันแพงในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ทำให้เกิดความพยายามกันในขอบเขตทั่วโลก ที่จะหา ทาง บรรเทาหรือแก้ไข บ้าง กัน ภาวะ การณ์ดังกล่าว เช่น ได้มีความพยายามที่จะลด ปริมาณการใช้ น้ำมันตลอดจนลดค่าใช้จ่าย ใน ด้านนี้ลงซึ่งรวมทั้งการหาทางนำเอาพลัง งาน อย่างอื่นมา ทด แทน โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง พลัง งานที่มีราคาถูกกว่า

ประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้าง เป็นครึ่งคราครึ่งเป็นข้าวอกตลอดเวลา

แต่นั่นก็เป็นที่ยืนยัน ว่ามนุษย์ ไม่เคย ย่อท้อหรือยอมจำนนต่อสิ่งใดง่าย ๆ คนไทย เรายกเช่นเดียวกับสิ่งที่ยืนยัน ความพยายาม อย่างไม่ลดละของเราปรากฏ จาก แผน พัฒ นา เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕-๒๕) ได้กำหนดนโยบายพลังงานไว้ว่าจะลดปริมาณ การใช้น้ำมันลงจากร้อยละ ๗๕ ในปี ๒๓ ให้เหลือร้อยละ ๔๐ ในปี ๒๕ ซึ่งจะประสบ ความสำเร็จหรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไป

พร้อมกันนั้นก็ยังได้กำหนดเป้าหมายใน การผลิตพลังงานไว้ประการหนึ่งว่าจะผลิตพลัง งานธรรมชาติขึ้นมาทดแทน อาทิผลิตจาก แอลกอฮอล์สังเคราะห์น้ำมันและอื่นๆ ให้ได้ปริมาณ เทียบกับน้ำมันดิบประมาณ ๒๒๐-๒๔๐ ล้าน ลิตรต่อปี—อันนี้ก็ว่ากันในภาครัฐ

ทางภาคเอกชนก็ได้มีการค้นคว้าทดลอง ผลิตพลังงานทดแทนกันอย่างเป็นการใหญ่เช่น ได้มีการทดลอง ใช้แอลกอฮอล์ มาเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมัน บ้างก็คิดค้นสูตรผสมน้ำมัน ชนิดต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อหาทางลดค่าใช้จ่ายจาก น้ำมันลงเช่นการหาสูตรส่วนผสมน้ำมันดีเซล กับน้ำมัน น้ำมันดีเซลกับน้ำมันมะพร้าวบ้าง เพื่อใช้แทนน้ำมันดีเซลล้วน

ข่าวล่าสุดแจ้งว่ามีบริษัทเอกชนราย หนึ่งได้ประสบความสำเร็จในการคิด ค้น ทดลองสูตรน้ำมันผสมทั้งสอง นี้แล้ว โดย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมพลัง งานทดแทน กระทรวงอุตสาหกรรมและ กองควบคุมคุณภาพ การบีโครเลียมแห่ง ประเทศไทย

7-

และนับว่าเราพลายบินหรือต้นเบิร์ชน้ำคสด งานที่ว่ามันจะออกสู่ตลาด แต่จะมาในรูปไหน อย่างไรนั้นเห็นจะต้องคอยติดตามกันต่อไป

เท่าที่ทราบในการผสมน้ำมันดีเซลกับน้ำ และกับน้ำมัน มะพร้าว นั้นจะต้อง ใช้สารเคมี



มหัศจรรย์ชนิดหนึ่งเป็นตัวประสาน สารเคมี ชนิดนี้เองที่ยังเป็น ความลับ ของ สูตรผสม น้ำมันซึ่งบริษัทเอกชนรายที่ว่ามีคิดค้นขึ้นมา เมื่อผสมแล้วจะไม่ทำให้คุณภาพ ของ น้ำมันที่ ได้ลดลงแต่อย่างใด

ตรงกันข้ามกลับจะมีประสิทธิภาพดี กว่าน้ำมัน ดีเซลธรรมดา หรือ ดีเซลล้วน แถมยังมีราคาถูกกว่ามากเสียด้วย

ลองมาดูสูตรผสมคร่าวๆกันสักหน่อยก็ได้ น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันชื่อภาษาฝรั่งว่า Power Diesel Oil หรือ P.D.O. ใช้น้ำมันดีเซลธรรมดา ๘๕-๙๐% ผสมกับน้ำประปาหรือน้ำที่สะอาด ๑๐-๑๕% เติมสารเคมีลงไป ๒๐ ซีซี. ต่อน้ำมันผสม ๑ ลิตรแล้วจึงดีให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมจนเป็นสีขาวประมาณ ๓๐ นาทีก็จะได้น้ำมันดีเซลผสมชนิดพิเศษใช้ทันที

ส่วนสูตรผสมน้ำมันดีเซลผสมน้ำมันมะพร้าว คือ Cocos High Speed Diesel หรือ C.H.S.D นั้นใช้น้ำมันดีเซล ๒๐% ผสมน้ำมันมะพร้าว ๘๐% เติมสารเคมีมหัศจรรย์ลงไป ๑.๕ ซีซี. ต่อน้ำมันผสม ๑ ลิตร คนให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมอย่างว่าประมาณ ๑-๒ นาที ก็จะได้ น้ำมันดีเซลที่มีคุณภาพสูงกว่า น้ำมัน ดีเซลล้วนขึ้นมา

เจ้าของสูตรน้ำมันดีเซลผสมทั้งสองชนิด
นี้ ได้ชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จในการค้นคิดประ
ดิษฐ์สูตรผสมดังกล่าว จะเป็น ประโยชน์ ต่อ
ประเทศชาติอย่างมหาศาลในหลายด้านด้วยกัน
ที่เป็นด้านหลัก

ก็คือจะทำให้ช่วยประหยัดการใช้ น้ำมัน
ชนิดนี้ลงซึ่งหมายถึงประหยัดเงิน ตราต่างประเทศ
ที่จะต้องสั่งเข้ามาด้วย

เพราะปัจจุบันเราใช้น้ำมันดีเซลถึง
เกือบครึ่งหนึ่งของประมาณผลิตภัณฑ์ น้ำมัน
ทั้งหมดที่ส่งเข้าประเทศ คิดเป็นมูลค่า
กว่าสามหมื่นล้านบาททุกปี

หากเราลดปริมาณการสั่งเข้า ลง ได้ ด้วย
การใช้น้ำมันดีเซลผสมเองคาดว่าจะ ประหยัด
เงินตราต่างประเทศได้ระหว่าง ๓-๕ พันล้าน
บาทต่อปี ครัว-ก็ ไม่เบาเหมือนกัน

รองลงมาก็คือ การ บรรเทามลภาวะ ใน
บ้านเราได้อีกทางหนึ่งเพราะเป็นที่รู้ ๆ กันอยู่
ว่าปัญหามลภาวะได้ก่อให้เกิด ความ สุขอยู่เปล่า
ทางเศรษฐกิจในทาง อ้อม ไม่ น้อย เหมือน กัน
และการแก้ไขเบื้องต้นก็ทำได้ยาก

เนื่องจากปัจจุบันยวดยาน พา หนะ ที่ ใช้
เครื่องยนต์ของเราซึ่งเป็นตัวการ ใหญ่ ใน การ
สร้างมลภาวะจากไอเสียของมันมี จำ นวน มาก
มายและจำกัดจำนวนก็ไม่ได้ง่าย ๆ เพราะเกี่ยว
พันกับอะไรต่อมิอะไรอีกมาก ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษจึงเป็นเรื่องกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบมาจนทุกวันนี้

เหตุผลที่อ้างว่าน้ำมันดีเซลผสมสูตรนี้จะ
ช่วยบรรเทามลภาวะก็คือน้ำมัน ทั้ง สอง ชนิด
จะช่วยในการเผาไหม้ ได้ดีกว่าน้ำมันดีเซลล้วน
จึงทำให้เขม่าที่เกิดจากห้องเผาไหม้น้อยลง ไอ-
เสียที่ถูกปล่อยออกมาจึงเจือ ควันบอมนอก
โซค่น้อยทำให้ควันเป็นสีขาวแทนที่จะดำ

เท็จจริงอย่างไรเรื่องนี้คงรอให้เจ้า
ของสูตรเขาเปิดตัวออกมาลองกันแล้วกัน

เมื่อคำนึง ถึงข้อเท็จจริง ที่ว่าทุกวันนี้เรา
ต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ น้ำมันจากต่างประเทศใน
ราคาที่แสนแพง โดยไม่มีที่ท่าว่าจะลดลงอย่าง
ที่คาดกันไว้แต่อย่างใด ตลอดจนปริมาณการ
สั่งเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันต่างๆ ก็สูงถึงร้อยละ ๗๕
ของปริมาณน้ำมันทั้งหมดที่ใช้ในประเทศ

ก็น่าประหม่อให้กับความสำเร็จของเอกชน
รายที่ว่านี้เพราะถ้าน้ำมันดีเซลผสมสูตรดังกล่าว
ได้รับการอนุมัติให้ออกสู่ท้องตลาดได้แล้ว

ปัญหาต่างๆ ที่กระทบถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติก็จะคลี่คลายลง
ไปได้มากทีเดียว โดยเฉพาะ อย่าง ยิ่งใน
ด้านเศรษฐกิจ

อนึ่งการ ทำน้ำมัน มะพร้าวมา เป็น ส่วน
ผสมสำคัญของน้ำมันดีเซลสูตรนี้ยังเป็นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมภายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง
ด้วยเพราะ น้ำมัน มะพร้าว สามารถผลิตได้ใน
ประเทศจำนวนมากและราคาถูก ไม่แพง

ที่สำคัญและน่าภูมิใจที่สุดก็คือความสำเร็จ
ครั้งนี้ย่อมเป็นสิ่งยืนยันว่าพี่ไทยเรานั้นมีความ
อุตสาหกรรมวิริยะและความสามารถไม่น้อยหน้าชาติ
อื่นๆสักเท่าใดเลย ทั้งยังสะท้อนให้เห็นอีกว่า
ในอนาคต นโยบาย พึ่ง ตนเอง ของเรา ในด้าน
พลังงานจะต้องสัมฤทธิ์ผลถึงระดับ หนึ่งอย่างมี
ต้องสงสัย

เพราะการ คิดค้น ทดลองในเรื่อง นี้เป็น
เพียงรายเดียวเท่านั้นที่พอจะเบียดเผยให้ทราบ
กันได้ในขณะที่ รายอื่น ๆ ที่ยังไม่ประสงคจะ
ออกตัวอาจกำลังคอย เวลาของตนอยู่แล้ว.....
เพียงแต่ว่าเมื่อไรเท่านั้น

และเมื่อถึงเวลานั้นซึ่งคงอีก ไม่นาน
เกินรอ วิกฤติการณ์ น้ำมัน โลกจะ กระทบ
กระเทือน ประเทศไทย น้อยจน แทบไม่รู้
สึกเลยก็ได้